

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 3229 /SGDDĐT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2022

Về hướng dẫn tổ chức thực hiện kinh phí xã hội hóa để triển khai Đề án "Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021 - 2030" đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022-2023.

Kính gửi:

- Trưởng phòng GDĐT TP Thủ Đức và các quận –huyện;
- Hiệu trưởng các Trường tham gia Đề án "Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021 - 2030".

Căn cứ Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021 - 2030" sau đây viết tắt là "Đề án Tin học theo chuẩn quốc tế";

Căn cứ Công văn số 2472/UBND-VX ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện các khoản thu khác năm học 2022-2023 và chấp thuận chủ trương xây dựng dự thảo ban hành Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2023-2024;

Tiếp theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn 2987/SGDDĐT-KHTC ngày 23 tháng 8 năm 2022 về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác; thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2022-2023 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện theo quy định tại Mục III Phần thứ 3 tại Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kinh phí thực hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức khoản thu đảm bảo kinh phí xã hội hóa để triển khai dạy học Tin học theo chuẩn quốc tế cho học sinh phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

- Nguyên tắc tổ chức thu: Đây là khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo hình thức xã hội hóa để tổ chức thực hiện “Đề án Tin học theo chuẩn quốc tế” phải đảm bảo nguyên tắc trên cơ sở tính đúng, tính đủ và có sự đồng thuận với phụ huynh học sinh, trên cơ sở tự nguyện.

Thực hiện theo khoản 2 Điều 6 của Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập quy định: “2. Cơ sở giáo dục được chủ động liên kết với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các tổ chức, cá nhân và gia đình học sinh để tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện của địa phương theo quy định của pháp luật.”.

Các cơ sở giáo dục chủ động lựa chọn đối tác phù hợp là đại diện chính thức của Chương trình tin học theo chuẩn quốc tế trong giai đoạn hiện nay được nêu trong Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố bao gồm:

+ Chương trình tin học theo chuẩn quốc tế của ICDL (Công ty EMG Education là đại diện chính thức ủy quyền của ICDL tại Việt Nam).

+ Chương trình tin học theo chuẩn quốc tế của Certiport (Công ty cổ phần IIG Việt Nam là đại diện chính thức ủy quyền của Tổ chức Certiport).

- Về mức thu: Căn cứ các chi phí đào tạo được công bố, các điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu của phụ huynh học sinh, các đơn vị xác định mức thu phù hợp và cam kết đầy đủ chất lượng giáo dục và đào tạo.

Mức thu này được thu định kỳ theo quy định; nếu học sinh (phụ huynh học sinh) tự nguyện, có thể thu một lần cho cả quý, học kỳ hoặc cho cả năm học. Các khoản thu phải được các đơn vị thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến phụ huynh học sinh và thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo – Phòng KHTC để được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban nhân dân Thành phố “để báo cáo”;
- Sở Tài chính “để phối hợp thực hiện”
- Đ/c Giám đốc “để báo cáo”;
- Lưu: VP, KHTC (H).



Lê Hoài Nam